



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
15 มีนาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 15 มี.ค. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 19,742 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,226,697 ราย เสียชีวิต 70 ราย เสียชีวิตสะสม 23,848 ราย รักษาหายเพิ่ม 24,125 ราย รักษาหายสะสม 2,981,413 ราย ยังรักษาอยู่ 221,436 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 459,195,412 (+958,107) ราย เสียชีวิต 6,069,583 (+3,438) ราย รักษาหาย 392,580,722 (+1,069,800) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ **ออสเตรเลีย** เตือนเร่งฉีดเข็ม 3 รับมือโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย **จีน** ล็อกดาวน์เซินเจิ้น 1 สัปดาห์/ มณฑลจี๋หลินสร้างศูนย์กักตัวโควิดขนาด 6,000 ห้อง/ เชียงใต้ดูแล เด็ก-เยาวชนป่วยโควิด 19 เป็นพิเศษ **เวียดนาม** ป่วยโควิดเพิ่มกว่า 1.66 แสนราย ป่วยสะสม 6.11 ล้านราย เป็นอันดับ 1 ในอาเซียน **เกาหลีใต้** ผู้ป่วยโควิดเกิน 3 แสนคน ติดกัน 3 วัน **ฟิลิปปินส์** สธ.อนุมัติใช้วัคซีนซิโนแวคในกลุ่มเด็กเป็นการฉุกเฉิน

### ประเด็นสำคัญ

#### 1. โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.2

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, บางกอกโพสต์, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ข่าวสด, ผจก., โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ, สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, แนวหน้า, ประชาชาติ, ทิวทัศน์, thestandard, js100, newtv, sanook, mcot, moneyandbanking, thailandplus, thaipbs, INN, hfocus sondhitalk, thebangkokinsight, workpointtoday, amarintv, topnews, infoquest)

- นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงกรณีข่าวการพบเชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.2.2 ที่ฮ่องกงว่าสายพันธุ์ย่อยนี้ยังไม่ถูกกำหนดให้ใช้ เนื่องจากยังมีข้อมูลตำแหน่งที่มีการกลายพันธุ์ และยังถือว่าเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้อัตราการเสียชีวิตสูงขึ้นในฮ่องกง การเสียชีวิตไม่สามารถนำมาใช้ประเมินความรุนแรงของแต่ละสายพันธุ์ได้โดยตรง ส่วนสายพันธุ์ที่น่ากังวลมักจะมีลักษณะทางระบาดวิทยาที่ชัดเจน คือ แพร่ได้รวดเร็ว และหลีกเลี่ยงวัคซีนหรือภูมิจากการติดเชื้อครั้งก่อนได้ดี ซึ่ง BA.2.2 ไม่เข้าลักษณะน่ากังวลดังกล่าว ทั้งนี้จากการสุ่มตรวจหาสายพันธุ์ไวรัสในไทย 1,961 ตัวอย่าง พบเป็นสายพันธุ์โอมิครอนถึง 99.7% พบ 4 รายที่มีโอกาสเป็นสายพันธุ์ BA.2.2 เป็นต่างชาติ 1 ราย คนไทย 3 ราย รายละเอียดอยู่ระหว่างการวิเคราะห์

- นพ.บัลลังก์ อุปพงศ์ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ฮ่องกงมีประชากร 7.6 ล้านคน ช่วง 7 วันที่ผ่านมา มีการติดเชื้อโควิด 2.5 แสนราย สูงขึ้นจากเดิมที่พบ 5 หมื่นราย และเสียชีวิตช่วง 7 วัน 1,900 ราย ซึ่งติดปกติจากทุกประเทศที่เผชิญการระบาดโอมิครอน จึงต้องติดตามข้อมูลและพิจารณารายละเอียดว่าเป็นผู้สูงอายุหรือไม่ มีการฉีดวัคซีนหรือไม่

#### 2. เตรียมผ่อนคลายกิจการ พร้อมเข้าสู่โรคประจำถิ่น

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, กท.ธุรกิจ, ผจก.รายวัน, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, โพสต์ทูเดย์, สยามรัฐ, มติชนสุดสัปดาห์, บ้านเมือง, คมชัดลึก, ผจก., เดลินิวส์, สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ, กรมประชาสัมพันธ์, INN, ch7, pptv, thaiquote, nationtv, newtv, new18, thejournalistclub, thebangkokinsight, infoquest, moneyandbanking, thestandard)

- นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผย การประชุม ศบค.ชุดใหญ่ วันที่ 18 มี.ค. คาดว่าจะมีการเสนอปรับมาตรการต่างๆ ทั้งการควบคุม ฝัาระวัง และป้องกันโควิด 19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาด รวมทั้งอาจมีการพิจารณาลดล็อกกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนเดินทางใช้ชีวิตได้อย่างปกติ ในขณะที่สธ.กำหนดแผนเปลี่ยนจากการระบาดเป็นระยะเข้าสู่โรคประจำถิ่น 4 ระยะ

- พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า วันที่ 18 มี.ค. ศบค.ชุดใหญ่จะมีการประชุมรับมือสถานการณ์โควิด 19 สายพันธุ์โอมิครอน และหากเทียบในช่วงเดือน ส.ค.64 กับมี.ค.65 จะพบว่าเป็นช่วงที่ผู้ป่วยมากที่สุดใกล้เคียงกัน แต่อัตราครองเตียงต่างกันมาก ในช่วง ส.ค.65 อยู่ที่ประมาณ 5 พันคน แต่ มี.ค.65 อยู่ที่ 900-1,000 คน ทำให้อัตราครองเตียงในระบบสาธารณสุขยังไปได้อยู่ ดังนั้น วันที่ 18 มี.ค.จะมีการพิจารณาผ่อนคลายกิจการ กิจกรรม เพื่อให้ใช้ชีวิตปกติได้มากขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ ผจก.

- นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เผย สธ.ได้กำหนดแผนเปลี่ยนผ่านโควิดจากการระบาดเป็นระยะเข้าสู่โรคประจำถิ่น แบ่งออกเป็น 4 ระยะ (4 เดือน) หรือ 3+1 เริ่มตั้งแต่ 1 ก.ค.65

### 3. เจอ แจก จบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, แนวหน้า, กท.ธุรกิจ, ผจก., ประชาชาติ, mcot, thebangkokinsight, thailandplus, workpointtoday

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. พร้อมคณะ ตรวจสอบการบริหารจัดการผู้ติดเชื้อโควิด 19 แบบผู้ป่วยนอกและกักตนเอง “เจอ แจก จบ” ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 31 และรพ.กลาง สังกัด กทม. พบว่าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 31 มีผู้เข้ารับบริการวันละ 80-100 ราย ส่วนที่รพ.กลาง มีผู้เข้ามาใช้บริการประมาณ 300 ราย/วัน และพบอัตราการครองเตียงในรพ.สนาม และศูนย์พักคอยลดลงจากกว่าร้อยละ 90 เหลือประมาณร้อยละ 70 ตอบโจทย์การเข้ารับบริการของผู้ติดเชื้อใน กทม. ได้ดี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ผจก., ศูนย์ข่าวแชนิฟิค, ทีวีทุกช่อง, sondhitalk, js100, workpointtoday)

- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวงและโฆษก สธ. กล่าวว่า หลัง สธ.เปิดระบบ OPD เจอ แจก จบ ช่วยลดสายที่โทรเข้ามาลงทะเบียนจากสายด่วน สปสช. 1330 จากจำนวนวันละ 9 หมื่นกว่าราย หนาแน่นอยู่ในพื้นที่กทม. ขณะนี้ลดลงเหลือวันละ 40,000-50,000 ราย ส่วนแนวทางการเข้าสู่ระบบการรักษา เมื่อตรวจ ATK พบผลบวก ผู้ป่วยสามารถเข้ารักษาได้ที่คลินิกผู้ป่วยนอก และในรอบ 48 ชม.แรก จะมีการติดตามประเมินอาการ ตั้งแต่ต้นเดือนมี.ค.65 ที่เปิดระบบ OPD พบว่า การบริการมีความครอบคลุมมากขึ้น

### 4. การจ่ายชดเชยค่าบริการ และการเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, ผจก., ประชาไท, ช่อง 7)

- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า บอร์ด สปสช. มีมติรับทราบการปรับหลักเกณฑ์ OPSI เพื่อจัดบริการให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่มีภาวะเสี่ยงแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน ทั้งนี้ที่ประชุมมอบหมายให้ศึกษาแนวทางให้รักษาต่างๆ ช่วยเป็นจุดกระจายยาฟ้าทะลายโจร และยาฟาวิพิราเวียร์เพื่อให้ผู้ติดเชื้อเข้าถึงบริการให้ค่ารักษาและยามากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ประชาชาติ, ผจก., โปสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, สำนักข่าวอิศรา, pptv, infoquest, INN, mcot, nationtv, thaipbs, pptv, thejournalistclub)

- น.ส.กุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง ระบุ กำหนดแนวทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด กรณีต้องแยกกักตัวที่บ้าน (Self Isolation) รับค่ารักษาแบบเหมาจ่ายได้สูงสุด 1,000 บาท และค่าบริการสำหรับการให้ค่ารักษาหรือการดูแลรักษาเบื้องต้นเมื่อได้รับค่ารักษาจากผู้ป่วยโควิด 19 หลังให้การดูแลครบ 48 ชม.ไปแล้ว เมื่อผู้ป่วยมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือให้ปรึกษาอื่น ๆ จ่ายแบบเหมาจ่ายในอัตรา 300 บาท/ราย โดยให้สถานพยาบาลของทางราชการเบิกค่ารักษาพยาบาลในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มี.ค.65

### 5. ยาฟาวิพิราเวียร์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ topnews

- นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผอ.อภ. ยืนยันยาฟาวิพิราเวียร์สำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด 19 ยังเพียงพอ มีการสต็อกไว้ช่วงมี.ค.-เม.ย. จำนวน 110 ล้านเม็ด มีฐานการผลิตยาเฉลี่ยวันละ 1 ล้าน 5 แสนเม็ด มั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการความต้องการยาได้อย่างไม่มีปัญหา และยังมียาทางเลือกหลายตัว ปัจจุบันมีการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์ ประมาณวันละ 2 ล้านเม็ด จะสามารถรับมือได้ 2 เดือนเป็นอย่างน้อย และดูความต้องการยาตัวอื่นมาทดแทนเพิ่มเติม

### 6. เร่งฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thailandplus

- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. กล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกพื้นที่เร่งลดการป่วยหนัก และเสียชีวิตจากโควิด 19 โดยฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสให้ครอบคลุมโดยเร็ว เร่งประชาสัมพันธ์ความรู้และแนวทางการปฏิบัติตัว ด้วยมาตรการ UP และ Self Isolation ในกลุ่มของผู้ติดเชื้อที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก และกำชับทุกจังหวัดเฝ้าระวังและรายงานเหตุการณ์ผิดปกติทางระบาดวิทยาที่เกิดขึ้นในพื้นที่

### 7. ข่าวปลอม-ข้อมูลผิด

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, ผจก., สปริงนิวส์, โปสต์ทูเดย์, ฐานเศรษฐกิจ, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, thebangkokinsight, plewseengern, sanook, nationtv, INN

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ โปสต์ว่า บทเรียนสำคัญในการต่อสู้กับโรคระบาดร้ายแรงใน 2 ปีที่ผ่านมา สิ่งที่สำคัญที่สุด คือการให้ข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อ fake news, ข่าวร้าย shock news ข้อมูลที่สร้างความสับสน โดยเฉพาะข้อมูลมีความจริงเพียง 20% แล้วใส่ความเห็น โน้มน้าว ไม่ได้อยู่บนฐานของความเป็นจริง และเมื่อความจริงปรากฏก็ไม่มีใครตามไปแก้ข่าว ทำให้เสียโอกาสไปมาก จะต้องมี การเรียนการสอนตั้งแต่วัยเด็ก สร้างความเข้าใจ ไม่ให้เชื่อในสิ่งที่ไม่ได้มีการพิสูจน์ หลักการเหตุผล พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ สิ่งไหนจริงสิ่งไหนปลอมต้องแยกวิเคราะห์ให้ได้ การส่งต่อข้อความข้อมูลจะต้องมั่นใจว่า มีแหล่งที่มาอย่างถูกต้อง ข้อมูลนั้นจะต้องถูกต้องและเชื่อถือได้

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน</p> <p>- อัม อีราวัต อติตน์กร้อง โพสต์เฟซบุ๊กเตือนกรณีมีการแชร์ประสบการณ์หลังติดโควิด โดยให้คำข้อมูลและการแนะนำที่ผิด อาทิ นำยาแคปซูลแกะออกมาเทเข้าคอก, ไม่ควรกินยาต้านไวรัส, ห้ามกลืนเสมหะ/น้ำลาย, ให้กินฟ้าทะลายโจรต่อเนื่อง หยุดวันเดียวแล้วกินต่อ หากทำตามแล้วตรวจ ATK จะเป็นลบ หายได้เอง</p> <p><b>8. พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ไม่เหมาะสม</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ kapook, sanook, brighttv</p> <p>- ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @RealChaVee โพสต์คลิปเจ้าหน้าที่แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสม ใช้มือตบศีรษะเด็กชายคนหนึ่งที่มารับการฉีดวัคซีนขณะที่แม่อุ้มเด็ก เนื่องจากเด็กกลัว งอแงร้องไห้ไม่ยอมฉีด หลังจากนั้นเด็กกำหมัดทุบคืน ขณะที่ชาวเน็ตวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของเจ้าหน้าที่ว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมใช้ความรุนแรง ทำให้เด็กฝังใจจนโต</p> <p><b>9. ผอ.รพ.ขอนแก่น ยื่นฟ้องผู้ได้บังคับบัญชา</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ผจก.รายวัน, เว็บไซต์ (มติชน, ผจก., sondhitalk)</p> <p>- นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกุลเกียรติ ผอ.รพ.ขอนแก่น เป็นโจทก์ยื่นฟ้องผู้ได้บังคับบัญชา 3 ราย ข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาท กรณีเป็นตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์เข้าร้องเรียนตรวจสอบความโปร่งใสการบริหารงาน อาทิ การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ถูกระเบียบตามขั้นตอนพัสดุ โดยเฉพาะการจัดซื้อชุดตรวจ ATK โดยไม่มีเรื่องเสนอซื้อ ไม่มีการออกใบสั่งของรพ. ไม่มีการสืบและต่อราคา การจัดซื้ออ่างสถานการณ์ฉุกเฉินตามหนังสือฉบับ ว.115 ว่าสามารถซื้อของเฉพาะเจาะจงบริษัทได้, การจัดซื้อชุดตรวจ ATK จากบริษัทที่ อก.ไม่เห็นด้วย จนยื่นร้องป.ป.ช.ให้ตรวจสอบและดำเนินคดี, ขอยยการมอบอำนาจเพิ่มวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี เป็นต้น ซึ่งน่าจะเป็นเคสแรกที่เกิดขึ้นในกระทรวงสาธารณสุข</p>	
<p><b>มาตรการ สธ. และประเด็นอื่นๆ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ thailandplus</p> <p>- นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผยผลสำรวจการเฝ้าระวังการรับรู้มาตรการ COVID Free Setting กรณีร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม พบประชาชนไม่รู้ว่าร้านจำกัดเวลาให้บริการเฉพาะรายไม่เกิน 1 ชม. ส่วนกรณีห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ พบประชาชนไม่รู้ว่าผู้ให้บริการต้องตรวจ ATK ทุกๆ 7 วัน ย้ำใส่ใจมาตรการ COVID Free Setting ลดเสี่ยงติดโควิด 19</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (คมชัดลึก, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนรัตน์ โพสต์ว่า ทีมวิจัยจากจีนเผยแพร่งานวิจัยพิสูจน์ให้เห็นว่าไวรัสโควิด 19 สามารถติดเชื้อเข้าสู่เซลล์ภูมิคุ้มกัน CD4 T cells ได้โดยตรง ซึ่งเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันในเลือดที่มีความสำคัญในการต่อสู้กับเชื้อโรค เช่นเดียวกับเอชไอวีที่หากมีการติดเชื้อเข้าสู่ร่างกายจะทำให้เซลล์นี้ถูกทำลายไปเรื่อย ๆ หากไม่ได้รับการรักษา จนนำไปสู่ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาส</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ประชาไท</p> <p>- ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิบดี รมว.สธ. กล่าวในงานประชุมวิชาการประจำปี HA National Forum ครั้งที่ 22 “Towards Scaling Up and Resilience in Healthcare” ของ สรพ. ว่า ประเทศไทยต้องปรับแนวคิดพัฒนาระบบสุขภาพ เน้นส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค มองโควิดเป็นโอกาส เห็นศักยภาพของประเทศ เชื่อปรับตัวได้ มั่นใจ สรพ.เป็นส่วนสำคัญช่วยตรวจคุณภาพสถานพยาบาล</p>	
<b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b>	
<p><b>กัญชาทางการแพทย์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)</p> <p>- นพ.พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกรอินทรีย์เพชรลานนา จ.นนทบุรี ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยกัญชาทางการแพทย์ เพื่อศึกษาวิจัยเรื่องกัญชา ซึ่งเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะผลิตเมล็ดพันธุ์เด่น ๆ แทนการซื้อสายพันธุ์เข้ามาในประเทศ ทั้งนี้ การลงนามดังกล่าวเป็นครั้งแรกที่ลงนามบันทึกความร่วมมือด้านการวิจัยกัญชาทางการแพทย์อย่างเป็นทางการ ซึ่งนำประโยชน์สู่เกษตรกร จะมีความร่วมมือ 2 ด้าน เพราะลำพังเกษตรกรมีข้อจำกัด คือเกษตรกรเก่งเรื่องการปลูก ดูแลและแปรรูป แต่ไม่เก่ง เรื่องการวิจัย พัฒนา เพราะขีดความสามารถไม่ถึง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นพ.ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นพ.สสจ.พระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเตรียมงานการจัดประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์เขตสุขภาพที่ 4 จ.พระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 18-20 มี.ค. โดยมีผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ที่ห้องประชุมทัศนีย์ ภายในสำนักงาน สสจ.พระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 14 มี.ค.65</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์) เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>- กลุ่มกัญชาภาคประชาชนได้เดินทางมาที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายควบคุมกัญชา 3 ข้อ ดังนี้ 1. อนุญาตสำหรับการใช้กัญชาทุก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รูปแบบของผู้ป่วยให้ชัดเจน ผู้ป่วยต้องปลูกและสัปดาห์ทำยารักษาตัวเองได้แบบเสรี 2. ยกเลิกกฎกระทรวงฉบับที่อ้างอิงตาม พ.ร.บ. พ.ศ.2522 ให้คนไทยสามารถปลูกเพื่อจำหน่ายและพัฒนาสายพันธุ์ได้ โดยไม่จำเป็นต้องรวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชน หรือ ทำความร่วมมือกับภาครัฐ และ 3. กำหนดบทบาทหน้าที่ ตั้งหน่วยงานกลางขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการกัญชา ให้ขั้นตอนง่ายและ เร็วขึ้น (ดูแล ส่งเสริม) ให้ครอบคลุมทั้งระบบ</p>	
<p><b>การบริโภคน้ำแข็ง น้ำดื่ม ในหน้าร้อน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (mcof, thailandplus, chiangmainews)          - นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนประชาชนให้ระวังการบริโภคน้ำแข็ง น้ำดื่ม ในหน้าร้อน เน้นสะอาด ปลอดภัย สถานที่เก็บรักษาหรือร้านค้าที่จำหน่ายจะต้องสะอาด ไม่ควรวางอยู่บนพื้น ทางเท้า หรือใกล้ถังขยะ ที่สำคัญห้ามนำ อาหารหรือเครื่องดื่มมาแช่ในน้ำแข็งที่ใช้บริโภคโดยเด็ดขาด และควรผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP สำหรับน้ำดื่ม ภาชนะต้อง สะอาด ไม่มีคราบสกปรกทั้งภายในและภายนอก พลาสติกปิดรอบฝาปิดต้องอยู่ในสภาพดี ไม่มีขีดขาด ชื่อผู้ผลิตบนถังต้องตรงกับ ผู้ผลิตรายนั้น ไม่เก็บให้โดนแสงแดด วางสูงจากพื้น 15 ซม. ไม่ควรวางปะปนกับภาชนะบรรจุสารเคมีหรือยาฆ่าแมลง</p>	-
<p><b>เตือนช่วงหน้าร้อนผู้สูงอายุเกิดภาวะขาดน้ำ</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, prd, bangkokbiznews, thailandplus, chiangmainews)          - นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย เตือนช่วงหน้าร้อนที่อุณหภูมิสูงเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุที่ดื่มน้ำน้อยอาจเกิด ภาวะขาดน้ำ เนื่องจากของเหลวสำรองในร่างกายที่ลดลง การตอบสนองต่อความกระหายน้ำลดลง และผู้ดูแลกระตุ้นให้ดื่มน้ำ อย่างน้อยวันละ 8 แก้ว ให้ดื่มทุกชั่วโมงอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่ต้องรอกระหาย ไม่ควรให้ดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่ม ที่มีปริมาณน้ำตาลสูง เพราะจะยิ่งทำให้ร่างกายขาดน้ำมากยิ่งขึ้น กรณีผู้สูงอายุมีโรคประจำตัว ควรดื่มน้ำตามปริมาณที่แพทย์ ผู้รักษาแนะนำ</p>	-
<p><b>โรคหลอดเลือดสมอง</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, mcof, ch7, thebangkokinsight, thailandplus)          - นพ.วีรุณ อิมสำราญ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยสระผมก่อนอาบน้ำ ไม่ใช่ปัจจัยเสี่ยง ไม่มีผลทำให้อุณหภูมิหลักของ ร่างกายเปลี่ยนแปลง ไม่ส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหลอดเลือดในสมอง ส่วนปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองแตก ได้แก่ ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน และอายุที่มากขึ้น นอกจากนี้ การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์ ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่ สำคัญและควบคุมได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม หากมีอาการเตือนโรคหลอดเลือดสมองที่เกิดขึ้นทันทีทันใด ได้แก่ พูดลำบาก ปากเบี้ยว แขนขาอ่อนแรง มึนงง ทรงตัวไม่อยู่ ควรรีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด</p>	-
<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, bangkokbiznews, thailandplus, js100)          - พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพสัปดาห์นี้ คาดว่าอาจมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องจากกับช่วงนี้อากาศร้อนอาจทำให้ สัตว์หงุดหงิดได้ นำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนดเป็นประจำทุกปี หลีกเลี่ยงการสัมผัสสุนัข หรือแมวที่ไม่ทราบประวัติการฉีดวัคซีนที่ชัดเจน หากถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน ให้รีบล้างแผลทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดและ ฟอกสบู่หลายๆ ครั้ง เช็ดแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และรีบไปรพ.หรือสถานอนามัยใกล้บ้าน</p>	-
<p><b>มีฉลากอ้างอิงเป็นหมอลอกให้ออนเงิน</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์มติชน          - เพจอยากดังเดี่ยวจัดให้รีเทิร์น Part 3 ได้โพสต์เตือนภัยที่จ.พังงา มีกลุ่มมีฉลากชีพ โทรลอกพ่อค้าร้านขายของชำ อ้างเป็น หมอที่ รพ.สต.ลำแก่น ให้ส่งน้ำดื่มเพื่อใช้ประชุม หลอกล่อให้ออนเงินหนึ่งหมื่นบาท โดยตั้งใจจะให้คำดำเนินการ 500 บาท แต่พ่อค้าไหวตัวทัน ไม่โอนเงินให้</p>	-